

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm vùng chuyên canh rau màu của xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

Chiều ngày 6/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành.

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19 song với sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Phụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong tâm là

tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tập trung triển khai, ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trong toàn Đảng bộ huyện. Trong phát triển kinh tế, Quỳnh Phụ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất đạt 18.780,6 tỷ đồng, bằng 96,24% so với năm 2019. Năm 2021, tổng giá trị sản xuất đạt 20.706,1 tỷ đồng, tăng 10,25% so với năm 2020. Quý I/2022, tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.998,1 tỷ đồng, tăng 7,62% so với cùng kỳ năm 2021. Sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa luôn ở top đầu so với các huyện, thành phố, bình quân đạt 133 tạ/ha; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông, xây dựng, quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực. Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều xã đăng ký và sớm hoàn thành các tiêu chí để trình UBND tỉnh thẩm định, công nhận.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Phụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong tâm là

Thông báo kết luận số 220-TB/TU, ngày 13/7/2021 về việc vận động nhân dân tự nguyện hiến đất cho Nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện làm chủ đầu tư, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rất cao của các tầng lớp nhân dân. Đến thời điểm hiện tại đã có 3.031 hộ dân hiến đất với diện tích trên 256.355m<sup>2</sup>, giá trị đất hiến lên đến 308,1 tỷ đồng. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và cơ sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá mặt mạnh và chỉ ra những điểm cần tháo gỡ để có giải pháp phù hợp, trong đó cần tập trung huy động tổng hợp các nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự bứt phá, vươn lên mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực của huyện Quỳnh Phụ trong thời gian qua. Những

kết quả mà huyện đạt được thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo của Đảng bộ huyện và có thể nghiên cứu nhân rộng toàn tỉnh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, huyện Quỳnh Phụ đã triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó vận động nhân dân đồng thuận, tự nguyện hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất để mở đường, đây là cách làm độc đáo và đáng ghi nhận, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng từ huyện tới cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ cần khắc phục, đó là một số lĩnh vực về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ kết quả thực hiện chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện, ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung về phát triển kinh tế của huyện.

Để kinh tế của huyện tiếp tục bứt phá và vươn lên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, phải quyết tâm đưa nông nghiệp của huyện lên tầm cao mới thông qua việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới vào hoạt động sản xuất; kiên trì chuyển đổi mô hình sản xuất, tập trung liên kết theo chuỗi, gắn sản xuất, chế biến với tiêu dùng. Trong phát triển công nghiệp cần quan tâm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và các cơ chế sản xuất kinh tế ở khu vực nông thôn, gắn nông nghiệp với phát triển kinh tế nông thôn, tận dụng vị trí địa lý thuận lợi của huyện để phát triển thương mại, dịch vụ tạo ra cơ chế trao đổi hàng hóa. Hệ thống chính trị của huyện phải tạo sự mạnh trong nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy tinh thần chủ trong nhân dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và tập trung thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, huyện cũng cần huy động tổng thể các nguồn lực để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm vùng chuyên canh rau màu của xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

NGUYỄN CƯỜNG - KIẾN TRƯNG

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phân bác các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh: Việc kịp thời phát hiện và xử lý, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch là việc làm hết sức cần thiết, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, các đại biểu cần hiểu rõ những phương thức, thủ đoạn mà các thế lực thù địch hay sử dụng, từ đó có những biện pháp đấu tranh kịp thời; tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

toàn dân quyết tâm đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trên không gian mạng. Sau hội nghị này, cấp ủy các cấp, các cơ quan tuyên truyền tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh táo khi sử dụng internet, mạng xã hội, tăng cường chia sẻ những thông tin tích cực, ngăn chặn có hiệu quả các thông tin xấu độc. Người đứng đầu cấp ủy, thành viên ban chỉ đạo 35 các cấp phát huy trách nhiệm đấu tranh tích cực với những luận điệu sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Cùng với đó, các huyện, thành

phố sớm kiện toàn ban chỉ đạo 35, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên; chủ động nắm tình hình nhân dân, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các đối tượng để kịp thời đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phân tử cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, phóng viên và người dân tham gia hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022 và cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thủ đoạn của thủ hai năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

VŨ THƯ

● Quán triệt, triển khai các văn bản về công tác cán bộ

Sáng ngày 6/4, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai một số văn bản, nội dung về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến nội dung của Quy định số 03-QĐ/HU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 04-QĐ/HU, ngày 5/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện

ủy quản lý; Kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 1/4/2022 về rà soát bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Đặc biệt, các đại biểu được quán triệt một số điểm mới của Quy định số 03-QĐ/HU, ngày 29/3/2022 so với Quy định số 01-QĐ/HU, ngày 9/7/2021 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; điểm mới của Quy định số 04-

QĐ/HU, ngày 5/4/2022 so với Quy định số 742-QĐ/HU, ngày 29/5/2020 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Tại hội nghị, Huyện ủy Vũ Thư yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu, ban hành các văn bản và triển khai công tác cán bộ bảo đảm phù hợp với thực tế cơ sở và tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch theo đúng nội dung, tinh thần các văn bản về công tác cán bộ mà Huyện ủy mới ban hành, triển khai.

● Quý I/2022, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 3.400 tỷ đồng

Chiều ngày 6/4, huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý II/2022. Quý I/2022, tổng giá trị sản xuất của huyện Vũ Thư ước đạt trên 3.401 tỷ đồng, tăng 7,74% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 26% kế hoạch năm. Huyện triển khai chương trình "Thấp sáng đường quê", công tác giải phóng mặt bằng phục vụ một

số dự án; xử lý các trường hợp vi phạm đất đai ở các xã. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động văn hóa thông tin, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Trong quý II/2022, huyện Vũ Thư tập trung đón đầu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao ở một số xã; quyết liệt, chủ động vào cuộc

tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư đã được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường; phối hợp với các sở, ngành triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất; thực hiện sớm các giải pháp để hoàn thành, vượt dự toán thu ngân sách năm 2022. Cùng với đó, huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

QUYNN LƯU

CẦN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Về công tác giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà đã bàn giao được 3,6km<sup>2</sup> mặt bằng cho đơn vị thi công và đang triển khai kiểm đếm tài sản trên các phạm vi còn lại cũng như thẩm định, chờ phê duyệt đơn giá đất thổ cư tại các xã.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu

cầu hai huyện Vũ Thư, Hưng Hà cần vào cuộc một cách tích cực hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án; tập trung chỉ đạo lực lượng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm, lập phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và đồng thuận bàn giao mặt

bằng; đồng thời, khẩn trương có phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất thu hồi phục vụ dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng, hai huyện Vũ Thư, Hưng Hà và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa tuyến đường vào sử dụng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm giao thông đi lại thuận tiện cho người dân.

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe lãnh đạo huyện Hưng Hà báo cáo công tác giải phóng mặt bằng của dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.452 (đường 224 cũ), đoạn từ ngã tư La đến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam, cụ thể là trường mắc mặt bằng tại vị trí cầu Trạm Chay, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện Hưng Hà khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để lên phương án cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định của pháp luật; sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công hoàn thành dự án.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

trọng tâm như: Tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, chủ động kịp

thực hiện bước đầu đạt những kết quả nhất định. Tuyên truyền chương trình phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022) và chủ trương từng bước "bình thường hóa" với dịch Covid-19; công tác khắc phục thiệt hại tại các tỉnh miền Trung và một số tỉnh do thời tiết bất thường thời gian qua; công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương, công tác dự báo và chuẩn bị cho phòng, chống lũ, bão năm 2022. Nâng cao nhận

Quý I/2022 ước xuất siêu 17 triệu USD

(Tiếp theo trang 1)

Từ đầu năm đến nay, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp với số ca mắc Covid-19 nhiều nhưng hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì với tốc độ tăng trưởng khá. Quý I/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 931 triệu USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 474 triệu USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 60,4%, xơ sợi dệt các loại tăng 43,2%, sản phẩm từ sắt thép tăng 42,5%, hàng dệt may tăng 33,5%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 457 triệu USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn như vải đạt 128 triệu USD, xăng dầu đạt 127 triệu USD, nguyên phụ liệu dệt, may, da giày đạt 82 triệu USD. Cán cân thương mại trong quý I/2022 của tỉnh ước xuất siêu 17 triệu USD.

thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022. Tuyên truyền công tác chỉ đạo về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu; các giải pháp, biện pháp quản lý, điều hành giá đã và đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai

THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH THÁI BÌNH

(Ngày 6/4/2022)

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố cấp độ dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

Table with 5 columns: TT, Đơn vị hành chính, and Phân loại cấp độ dịch (Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Cấp 4). Row 1: Xã, phường, thị trấn with values 252, 8, 0, 0.

Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

Từ ngày 5 - 13/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức giải thi đấu thể thao trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2022).

Hơn 100 vận động viên thuộc khối các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thành

phố và Trung đoàn 568 tham gia thi đấu các nội dung bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông. Với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết các vận động viên đã cống hiến nhiều trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn. Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá chất lượng rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể

thao của các cơ quan, đơn vị, tạo động lực, khí thế khích lệ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TRINH CƯỜNG



Thi đấu bóng chuyền giữa Ban CHQS huyện Đông Hưng và Ban CHQS huyện Thái Thụy.